

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๙



ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า รัฐบาลเมืองคูเออร์ มณฑลยูนนาน ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้นักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐ ทุน สำหรับนักเรียนไทย จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักเรียนในสังกัดสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.stabundamrong.go.th> เลือกหัวข้อ “ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม” ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาให้ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครให้กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๒๕๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๒๕๐



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เลขที่ ๐๐๒๗๒๒

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓

เวลา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ได้รับการรายงานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงว่า รัฐบาลเมืองผู่เอ๋อร์ มณฑลยูนนาน ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้นักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐ ทุน สำหรับนักเรียนไทย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

๑. ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าตำราเรียน และค่าเบี้ยเลี้ยง (๖๐๐ หยวน ต่อเดือน/๑๐ เดือนต่อปี) สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา ๔๒ สาขาที่มหาวิทยาลัยผู่เอ๋อร์ (Pu'er University) โดยมีระยะเวลาการศึกษา ๕ ปี แบ่งเป็นการเตรียมความพร้อมทางภาษา ๑ ปี และการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี

๒. ผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว โดยหากมีคะแนนการทดสอบวัดระดับภาษาจีน (Chinese Proficiency Test) ระดับที่ ๔ (HSK4) ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการเรียนภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อม ๑ ปี

๓. ในฐานะคู่ความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองพี่เมืองน้อง มณฑลยูนนานให้ความสำคัญกับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก ในกรณีนี้ จึงจะจัดสรรทุนการศึกษา ๒ ทุน (จากทั้งหมด ๑๐ ทุน) สำหรับผู้สมัครจากจังหวัดพิษณุโลก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักเรียนในสังกัดสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.stabundamrong.go.th> เลือกหัวข้อ “ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม” ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาให้ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครให้กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

เขียน ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ไปโปรดปรกประชิดสัมพันธ์
ไปโรงเรียน อบจ. และ ท.ม. กระบี่ทราบ

(นายเกษม ทองรอด)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๑๘



แฉ่ง/ลพทบ/แฉ่ง
AK

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

ศิริชัย